

# Đắk Nông: Tuyên truyền, tư vấn pháp luật và kỹ năng lái xe máy an toàn cho ĐVTN trường THPT Đắk Mil.

(12/12/2022: 21:53) \_ Nguyễn Thị Hà Giang

Sáng ngày 12/12/2022, Đội tuyên truyền pháp luật công an huyện Đắk Mil phối hợp với công ty xe máy Dương Gia Hòa đã tổ chức buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật và kỹ năng lái xe máy an toàn cho toàn thể ĐVTN trường THPT Đắk Mil: luật giao thông đường bộ, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại tình dục và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID. Phân trả lời câu hỏi "săn quà" được các bạn học sinh hưởng ứng nhiệt tình không kém.



Những chia sẻ bổ ích đến từ đội công an huyện được các bạn học sinh cũng như các thầy cô chăm chú lắng nghe.



*Phản hồi đáp có thưởng của đội pháp luật công an huyện được các học sinh hưởng ứng nhiệt tình.*

Những câu hỏi như: Em sẽ xử lý như thế nào nếu phát hiện có người có biểu hiện muốn xâm hại tình dục, biểu hiện của những người nghiện ma túy thuốc lá, thành phần của ma túy, thuốc lá, những loại ma túy thuốc lá phổ biến ở địa phương em hiện nay, những vụ bạo lực học đường hiện nay, những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trong thời gian gần đây, các bước khi kiểm tra xe máy, mũ bảo hiểm an toàn và tham gia giao thông đúng cách,....những vấn đề mang tính nóng hổi được các bạn học sinh nhanh chóng hưởng ứng và trả lời câu hỏi cách chính xác, dễ dàng mang về những phần quà nhỏ cho bản thân.







Đội ngũ nhân viên của công ty xe máy Dương Gia Hòa đã nhiệt tình hướng dẫn cách ngồi xe máy đúng cách khi tham gia giao thông, hướng dẫn cách kiểm tra một chiếc mũ bảo hiểm chất lượng khi chọn mua để đảm bảo an toàn, chạy thử xe máy trên mô hình 3D, hướng dẫn các bước thực hiện khi tham gia giao thông thực tế, nâng cao nhận thức “an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho học sinh vô cùng hài hước khiến các bạn thích thú.





Những phần học bổng và các món quà hết sức ý nghĩa đến từ Công ty xe máy Dương Gia Hòa cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.



Buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công và kết thúc tốt đẹp, mang lại rất nhiều thông tin bổ ích cho các bạn học sinh. Trân trọng cảm ơn các đồng chí công an, CSGT trong đội tuyên truyền và các anh chị nhân viên công ty Dương Gia Hòa đầy trách nhiệm và nhiệt tình!